
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2567   
วันที ่25 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
******************************* 

จ านวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด  จ านวน 12 คน 
จ านวนสมาชิกสภาฯผู้มาประชุม  จ านวน   9 คน 
จ านวนสมาชิกสภาฯผู้ไม่มาประชุม จ านวน   3 คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน 13 คน 
 

สมาชิกสภาฯผู้มาประชุมจ านวน 9 คน ประกอบด้วย  
1.นายเลอเลิศ หินโทน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
2.นายศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
3.นายสุวัฒน์ จองจับ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 2 
4.นายทองขาว บัวดอก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 3 
5.นายสุชาติ เจียมจักร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 5 
6.นายถวิล วังพรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 9 
7.นางนภัทร์รดา ศรศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 10 
8.นายดล เพียเพ็งต้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 11 
9.นายสนอง น  าทรัพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 12 

สมาชิกสภาฯผู้ไม่มาประชุมจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1.นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
2.นายอุดม คุ้มสมัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 6 
3.นางสาวเสาวลักษณ์ สุกเสาร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 7 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน ประกอบด้วย 
1.นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
2.นายโสภา หินโทน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
3.นายอาสิต ผกามาส   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
4.นายชูชาติ แทนคุณ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
5.นายธีรวุฒิ ไชยต้นเทือก   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
6.นายวิทยา จิตค าภา   หัวหน้าส านักปลัด 
7.นางสาวฉลวย ด่านสาคร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.นายสุรสิทธิ์ ค าดี   นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.นายสามารถ อาศัยราษฎร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
10.นางจงกลณี แม่นปืน   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
11.นางสาวพิมพา สกุณี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
12.นายโกวิทย์ เวียงจันทร์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13.นายจิรวัฒน์ อาศัยราษฎร์  ผู้ช่วยนิติกร(จ้างเหมาบริการ) 
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ก่อนเริ่มวาระประชุม 
-นายศักดิ์ดา  ก้องกังวาฬ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนทั งหมด              
จ านวน 12 คน มาประชุม จ านวน 9 คน ลากิจ 3 คน จากนั นจึงเชิญ นายเลอเลิศ หินโทน รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน               
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕67 วันที่ 25 ธันวาคม 2567 

 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเลอเลิศ หินโทน เนื่องด้วยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ลากิจ ผมนายเลอเลิศ หินโทน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
ประธานสภา อบต.หนองบอน จึงปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนในการประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ครั งนี ครับ 
 

ที่ประชุม  -ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567) 
 

นายเลอเลิศ หินโทน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ส่วนต าบลหนองบอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕67 
ประธานสภา อบต.หนองบอน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 นั น ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรวจดูรายงานการ

ประชุมมีท่านสมาชิกฯท่านใดที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือไม่ 
-ประธานสภาฯสอบถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2567 
 

มติที่ประชุม  รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบ 
นายเลอเลิศ หินโทน 3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

ประธานสภา อบต.หนองบอน  
 

นายธีรวุฒิ ไชยต้นเทือก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ปลัด อบต.หนองบอน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  ในการนี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอนได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 (ห้วงเดือน ตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567) และได้รายงานให้
ผู้บริหารรับทราบแล้ว จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนรายละเอียดเชิญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯครับ 

 

นางสาวพิมพา สกุณี เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วนั น เอกสารการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปี พ.ศ. 2567 (ห้วงเดือน ตุลาคม 
2566 – เดือนกันยายน 2567) 
ขอให้ทุกท่านตรวจดูเอกสารและรายละเอียดโครงการไปพร้อมกันค่ะ 

 

นายเลอเลิศ หินโทน -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมนอกจากนี หรือไม่ ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต.หนองบอน  

 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

นายเลอเลิศ หินโทน 3.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน หนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเชิญท่านนายกครับ 

ประธานสภา อบต.หนองบอน  
 

นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
นายก อบต.หนองบอน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย ได้รับการเลือกตั งเป็น

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนและได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั น 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นประจ าทุกปี จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี ค่ะ(รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 

 

นายเลอเลิศ หินโทน -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมนอกจากนี หรือไม่ ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต.หนองบอน  
 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายเลอเลิศ หินโทน 4.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน รายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

ประธานสภา อบต.หนองบอน  
 

นายธีรวุฒิ ไชยต้นเทือก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ค าสั่งแต่งตั งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการประชาชนและเอกสารในการด าเนินงานทางเจ้าหน้าที่  
ปลัด อบต.หนองบอน ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วครับ อุปกรณ์ในการตั งด่าน ไฟกระพริบ กรวยจราจร และแผงกั นรับได้ที่

อาคารเก็บพัสดุด้านหลัง เอกสารในการอยู่เวรอ านวยความสะดวกเซ็นชื่อปฏิบัติหน้าที่ และ
น าส่งเอกสารคืนเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการครับ 

 

นายเลอเลิศ หินโทน -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมนอกจากนี หรือไม่ ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต.หนองบอน  
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายเลอเลิศ หินโทน -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมนอกจากนี หรือไม่  
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภา อบต.หนองบอน  
 

นางจงกลณี แม่นปืน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8  -1.ขอติดตามเรื่องที่ดิน หมู่ที่ 8 บริเวณท่ีนานายโฮม อยากให้เร่งด าเนินการเรื่องการระบายน  า 

เนื่องจากปัจจุบันท่อระบายน  าจะไปสิ นสุดตรงบริเวณเลยบ้านผู้ใหญ่บ้านเวลามีน  ามาก น  าจะ
ล้นเข้าสู่สวนยางพาราของชาวบ้าน จึงอยากให้ช่วยด าเนินการในการแก้ปัญหาค่ะ 
2.ขอเพ่ิมงบประมาณเงินอุดหนุนประเพณีสงกรานต์และประเพณีลอยกระทง จากที่ได้หารือกับ
หลายๆหมู่บ้านได้ลงความเห็นที่อยากจะขอเพ่ิมงบประมาณเงินอุดหนุนประเพณีสงกรานต์และ
ประเพณีลอยกระทงค่ะ 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายสุชาติ เจียมจักร์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอทราบเหตุผลที่ระงับโครงการหมู่ที่ 5 เส้นทางที่จะก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อม 

ระหว่างต าบลครับ 
 

นายโสภา หินโทน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายก อบต.หนองบอน เหตุผลในการระงับโครงการคือเดิมทีโครงการถนนเส้นนี ความกว้าง 4 เมตร แต่ถ้า 

จะให้เหมาะสมและรองรับการสัญจรไปมาระหว่างต าบลจึงมีแนวทางที่จะด าเนินการปรับความ
กว้างถนน เป็น 8 เมตรครับ 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
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นายสามารถ อาศัยราษฎร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4 1.ถนนเส้น สี่แยกบ้านท่าแยก – สี่แยกสระแก้ว มีผู้ทิ งขยะริมทางเป็นจ านวนมาก และต้นไม้

ขึ นปกคลุมริมถนนท าให้การสัญจรไม่สะดวกและอาจเกิดอุบัติเหตุ หมู่บ้านได้ช่วยกันพัฒนาและ
ท าความสะอาดตามก าลังอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนช่วยด าเนินการใน
เรื่องงบประมาณและเครื่องมือครับ 

 2.ถนนเส้นตรงข้ามทางเข้าวัดเขาดิน – สามแยกทางเข้าบ้านโคกทรัพย์ ถนนช ารุดและมีผู้น า
ขยะมาทิ งจ านวนมากอยากให้ช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาครับ 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

นายศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ เรื่องการอุทิศท่ีดิน หลังจากชาวบ้านอุทิศที่ดินแล้วทาง สปก.ได้เก็บเอกสารที่ดินฉบับจริงไว้ 

ต้องด าเนินการเช่นไร ที่จะขอเอกสารฉบับจริงคืนมาให้แก่ผู้อุทิศที่ดินครับ 
 

นายจิรวัฒน์ อาศัยราษฎร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผู้ช่วยนิติกร  เดี๋ยวรบกวนขอรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมหลังประชุมสภาฯครับ 
 

นายเลอเลิศ หินโทน -มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามหรือประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมหรือไม่ 
รองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี  
ประธานสภา อบต.หนองบอน  

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน กล่าวปิดประชุมสภาสมัยสามัญ   
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2567 วันที่ 25 ธันวาคม 2567 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
(ลงชื่อ)     ศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ) 

                                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   
 
 

      (ลงชื่อ)  แว่น ภูมิวัฒนศิริยากร   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร)      
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
(ลงชื่อ)   เลอเลิศ หินโทน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเลอเลิศ หินโทน) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

 (ลงชื่อ)   สุวัฒน์  จองจับ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุวัฒน์  จองจับ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 2  
 

(ลงชื่อ)    อุดม คุ้มสมัย     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายอุดม คุ้มสมัย) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 6 


